

'อนูทิน'ทดลองวัคซีนโควิด-19ฝีมือไทย ฉีด18อาสาสมัคร

แย้มเม.ย.ได้เพิ่มอีก1ล้านโดส 'อนูทิน'ทดลองวัคซีนโควิด-19ฝีมือไทย ฉีด18อาสาสมัคร

ผู้จัดการรายวัน360° - “อนูทิน” เป็นประธานทดลองฉีดวัคซีนโควิด-19 ฝีมือการพัฒนาของคนไทยเข็มแรกให้กับอาสาสมัคร 18 คน ทราบผลทดลองภายในปีนี้เริ่มผลิตได้ปี 65 พร้อมย่ำวัคซีนมีเพียงพอ เร่งกระจาย 8 แสนโดสใหม่ลงพื้นที่ท่องเที่ยว “ภูเก็ต-สุมุย” และพื้นที่ระบาด เผย เม.ย.จะเข้ามาอีก 1 ล้านโดส และทยอยหาเพิ่ม ก่อนได้เต็มแมกซ์จากแอสตราเซนเนกาเดือน มิ.ย. ศบค. เผยฉีดคนไทยแล้ว 73,517 ราย บางคนเริ่มรับเข็มที่ 2 ส่วนผู้ติดเชื่อใหม่พบเพิ่ม 73 ราย **อ่านต่อหน้า 4**

วานนี้ (22 มี.ค.) ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล นายอนูทิน ชาญวิรุฬ รองนายกรัฐมนตรีและรพ.สาธารณสุข (สธ.) ร่วมแถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย ที่พัฒนาโดยคนไทยและเริ่มวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รวมทั้งให้กำลังใจอาสาสมัครที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก นายอนูทินกล่าวว่า ผลการทดลองวัคซีนในสัตว์ พบว่า มีความปลอดภัยและกระตุ้น

ภูมิคุ้มกันได้ดี องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จึงได้เริ่มศึกษาวิจัยวัคซีนในมนุษย์ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จะฉีดวัคซีนให้กับอาสาสมัคร 460 คนและจะศึกษาวิจัยในมนุษย์ให้มีผลครบถ้วน เพื่อนำข้อมูลไปยื่นขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่โรงงานผลิตวัคซีนของ อภ. ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งมีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนด้วยไฮโดรฟอกซ์ใช้ในการผลิตวัคซีนใช้ขวดใหญ่อยู่แล้ว โดยพร้อมปรับมาใช้ผลิตวัคซีนโควิด-19 ได้ทันที คาดว่าภายในปี 2565 จะขอรับทะเบียนตำรับและเริ่มผลิตวัคซีน และจะผลิตได้ 25-30 ล้านโดสต่อปี

“ต้องขอขอบคุณอาสาสมัครในการฉีดวัคซีน วันนั้น พวกคุณเป็นวีรบุรุษ วีรสตรี ในการเสียสละทุ่มเทเพื่อทดสอบวัคซีน ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทย วันนี้ถ้าเราทำสำเร็จจะเป็นตัวของตัวเอง เป็นคนกำหนดทุกอย่าง

ด้วยตัวเอง ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายและเป็นกำลังใจให้ทำเรื่องนี้ได้สำเร็จ” นายอนูทินกล่าว ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 จำนวน 210 คน อายุ 18-59 ปี แบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกศึกษาในอาสาสมัคร 18 คน เริ่มด้วยวัคซีนขนาดที่ต่ำที่สุดและค่อยเพิ่มไปยังขนาดที่สูงขึ้น และส่วนที่ 2 ศึกษาในอาสาสมัคร 192 คน จากนั้นจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเลือกให้ได้ขนาดหรือสูตรวัคซีนวิจัย 2 สูตร นำไปวิจัยต่อในระยะที่ 2 ประมาณเดือนก.ค.2564 ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยในอาสาสมัครอายุ 18-75 ปี จำนวน 250 คน โดยการศึกษาในระยะที่ 2 คาดว่าจะทราบผลภายในปลายปีนี้ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการ อภ. กล่าวว่า การทำวิจัยวัคซีนมีทั้ง 3 ระยะ



วัคซีนไทยทำ - ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วิทยาการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำลังตรวจจสอบการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย ให้กับอาสาสมัคร โดยเป็นวัคซีนที่พัฒนาโดยคนไทย และเริ่มวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

หากสำเร็จในระยะ 1 และระยะที่ 2 ได้ผลดี ก็จะมีวิจัยในระยะที่ 3 ซึ่งต้องใช้ประชากรอาสาสมัครเพิ่มขึ้น อาจจะมีการวิจัยในต่างประเทศด้วย โดยคาดว่าภายในปี 2565 จะต้องแสดงผลออกมา

ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ขณะนี้เข้าใกล้การผลิตวัคซีนเองได้ หากการทดลองในอาสาสมัครกว่าคนล่องไปด้วยดี อีกไม่กี่เดือน อว.จะเริ่มผลิตวัคซีนนี้ออกมา โดยข้อดี มีราคาถูกกว่าการใช้วัคซีนจากต่างประเทศ ถือเป็นเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงที่ควรดีใจ และภูมิใจว่าคนไทยเก่ง ส่วนวัคซีนตัวอื่นๆ มีอีก 2 ตัวที่ใกล้ถึงขั้นทดลองในคน คือ วัคซีนของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนิด mRNA และวัคซีนจากไบยาซูบ

วันเดียวกันนี้ นายอนุทินกล่าวถึงความคืบหน้าการกระจายวัคซีนโควิด-19 ว่า วัคซีนที่ได้มาอีก 8 แสนโดส ได้กระจายลง จ.ภูเก็ต 1 แสนโดส อ.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี 5 หมื่นโดส โดยกระจายตามหลักธรรมาภิบาล หากต้องการเปิดให้เคลื่อนไหวยางเศรษฐกิจ ก็ต้องเพิ่มการผลิตในเมืองที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ส่วนจังหวัดที่ระบาด เช่น สมุทรสาคร กรุงเทพฯ ปทุมธานี ก็ต้องจัดสรรไปให้ถึงประชาชน ไม่เฉพาะแค่

กลุ่มแพทย์ ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรค จะสรุปให้ชัดเจนอีกครั้งว่าจะกระจายไปในที่ใดบ้าง อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องกังวลในเรื่องการขาดแคลนวัคซีน ยืนยันว่าไม่ขาดแคลน เพราะในเดือนเม.ย.2564 จะเข้ามาอีก 1 ล้านโดส และจะเจรจาจัดหาเพิ่มจากจีน ถ้าสามารถจัดส่งได้ จะมีเพิ่มเข้ามาต่อเนื่องตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย.2564 จากนั้นวัคซีนของแอสตราเซนเนกาที่ผลิตในประเทศไทย จะได้มาตั้งแต่เดือน มิ.ย.2564

ส่วนการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในเดือน ก.ค.2564 มีความเป็นไปได้ หากเดือน มิ.ย.2564 แอสตราเซนเนกา ส่งให้ 5 ล้านโดส จากนั้นเดือนละ 10 ล้านโดส โดยเฉพาะภูเก็ตต้องการ 9 แสนโดส ไม่ใช่เรื่องใหญ่ และเมื่อมีวัคซีนเพิ่มขึ้น ก็จะกระจายให้ประชาชน เมื่อคนได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น สถานการณ์ก็จะดีขึ้น คนป่วยน้อยลง ไม่ได้คาดหวังว่าจะไม่มีคนติดเชื้อ แต่คนติดเชื้อมีจำนวนน้อยลง เมื่อน้อยลง ก็ควบคุมสถานการณ์ได้ ทุกอย่างก็จะกลับมา

ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวว่า ตั้งแต่ วันที่ 28 ก.พ.-21 มี.ค.2564 ประเทศไทยฉีดวัคซีนไปแล้ว 73,517 ราย และตั้งแต่วันที่ 22

มี.ค.2564 จะเริ่มมีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่สอง ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อใหม่ พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 73 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 66 ราย มาจากการตรวจในระบบเฝ้าระวังและบริการ 22 ราย จากการค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 44 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) 7 ราย มีผู้ป่วยมีการรักษาหายเพิ่ม 65 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน เป็นรายที่ 91 ของประเทศไทย

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง-Earth Pongsakom Kwanmyang" ระบุว่า อัปเดต "ผลการตรวจเชิงรุกในพื้นที่เขตบางแค" กทม. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย ตรวจเชิงรุกเพิ่มอีก 2,663 ราย รวมตรวจแล้วทั้งสิ้น 18,157 ราย พบผู้ติดเชื้อรวม 394 ราย ไม่ติดเชื้อรวม 17,004 ราย รอผลการตรวจรวม 759 ราย

ทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ณ เวลา 24.00 น. วันที่ 21 มี.ค.2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 33 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 5 ราย เป็นคนไทย 0 ราย ต่างชาติ 5 ราย จากการตรวจพบในโรงพยาบาล 8 ราย เป็นคนไทย 2 ราย ต่าง

ชาติ 6 ราย ส่วนจากการตรวจภายในโรงงาน
ขนาดใหญ่ หรือ Buble & Sealed 20 ราย
เป็นคนไทย 0 ราย ต่างชาติ 20 ราย

ที่ จ.นครปฐม รายงานว่า วานนี้ (22
มี.ค.) พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 11 ราย รวม
ยอดผู้ป่วยสะสม 166 ราย เป็นคนไทย 162
ราย ต่างชาติ 4 ราย พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จำนวน 48 ราย รักษาหาย 118 ราย

ส่วนผลการสอบสวนโรคและค้นหา
ผู้ป่วยเชิงรุกในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สวนพลู และบางเขน ทั้งผู้ต้องกักและเจ้า
หน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 18-20 มี.ค.2564 จำนวน
1,556 คน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน
297 คน.